



แผนพัฒนาท้องถิ่น Local development plan

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567



เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามรูปแบบแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจการมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนในท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

คำนำ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันความต้องการของประชาชน บริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมเป็นแผนงาน/โครงการ ที่จัดทำล่วงหน้า ไม่ครอบคลุมและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะให้ทันทั่วถึง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และรูปแบบแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ตลอดจนเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๑-๔๙๑ ต่อ ๒๘
โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒-๗๐๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
➤ เหตุผลและความจำเป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๑
➤ ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
➤ ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ - ๒
➤ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
➤ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม	๒
➤ ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น	
➤ คำแถลงนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว	๔ - ๗
➤ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างเมืองสระแก้ว	๘ - ๑๑
๑) วิสัยทัศน์	
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
๓) กลยุทธ์	
๔) ตัวชี้วัด	
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
➤ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๑๒ - ๑๖
➤ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
๑) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)	๑๗ - ๑๘
๒) รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)	
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐ - ๓๔
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน	๓๕ - ๓๗
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	๓๘ - ๕๙
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๖๐ - ๖๑
๓) โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)	๖๒ - ๖๕
๔) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)	๖๖ - ๘๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง และ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง

แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม เป็นแผนงาน/โครงการ ที่จัดทำล่วงหน้า ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีนโยบายเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้ทันทั่วถึง และเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สาธารณสุข สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ

๒. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดบทนิยามของ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้กำหนดและนำเสนอประชาชน ก่อนการเลือกตั้ง ตลอดทั้งที่ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารจะเริ่มปฏิบัติงาน

การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนการพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ในอนาคต ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยง ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ สาธารณะสูงสุด

๔. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนเพื่อเป็นการ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาส แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือและ ร่วมกันประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมยังรวมถึงการร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมออกแบบอนาคต ของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง ดังนั้น ผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมคือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมของพลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ

การดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชนโดยผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้าน โดยการให้คำแนะนำในการจัดทำให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ และพิจารณานำโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับ ชุมชน หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

- ๓.๑ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
- ๓.๒ เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
- ๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะ สภาพพื้นที่ บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ๓.๔ เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- ๓.๕ เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมและ รายจ่ายจากเงินสะสม

๖. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. คำแถลงนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น ๓ โดยกำหนดนโยบายการบริหารงาน การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และปลอดภัยจากอาชญากรรม จากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์ ประกอบด้วย

๑.๑ ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี

(๑) ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์หน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ราชการ ป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งจะดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนหนาแน่นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

(๓) เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น จัดเตรียมบุคลากร รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

(๒) ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส เน้นผลสัมฤทธิ์ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ

(๓) พัฒนาส่งเสริมระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

(๔) ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผนการคิด และการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- (๕) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๑ ชุมชน
- (๗) มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ

๑.๓ ด้านการคลังและงบประมาณ

- (๑) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้เกิดความ เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็วและครอบคลุม
- (๒) จัดระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและ มีวินัยทางการคลัง
- (๓) การสร้างระบบการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
- (๔) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความ พึงพอใจแก่ประชาชน

๒. นโยบายด้านการศึกษา

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตามศักยภาพของสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การดำเนินการและสนับสนุนของเทศบาล ประกอบด้วย

ด้านการจัดการศึกษา

- (๑) การส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์มีความพร้อม เพียงพอและ ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของเทศบาล
- (๒) การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน
- (๓) การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ โรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง
- (๔) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
- (๕) เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล
- (๖) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

๓. นโยบายด้านสาธารณสุข

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย

๓.๑ ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

- (๑) จัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มี ฐานะยากจนสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างสะดวกเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์
- (๒) ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และจัดหาแพทย์มาตรวจ รักษาพยาบาล ประชาชน และบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

(๔) สร้างมาตรการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ทั้งคนและสัตว์ อย่างเร่งด่วน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

(๕) การส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงให้กับประชาชน

๓.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค

(๑) การป้องกันและควบคุมสารพิษในอาหารด้วยการตรวจสอบสารพิษ

(๒) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์และการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวนำพาหะ

๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาล เช่น การทำความสะอาด ถนน การกำจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดตลาดสด ส่งเสริมให้ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึง ความสำคัญของการรักษาความสะอาด

(๒) การสร้างระบบและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การกำจัดฝุ่นละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น

(๓) ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกาย ที่มีความ สวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย

(๔) การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

(๕) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่าย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้องกัน และจัดการมลพิษต่างๆ

๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร

(๑) วางระบบผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางและเหมาะสม

(๒) พัฒนาขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล

(๓) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการอื่นๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณ์ ทั้งไฟฟ้า ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ถนน ตรอก ซอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึงแนวทางการบำรุงรักษาด้วย

(๔) พัฒนาระบบจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโตของ เมืองในอนาคต

(๕) การจัดการ การดำเนินงานกิจการขนส่งซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔.๒ ด้านการบริหารจัดการน้ำ

(๑) วางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมอย่างเป็นระบบ

(๒) ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค และการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

(๓) สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

๕.๑ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๑) สร้างงานเพื่อสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน

(๒) ส่งเสริมให้ดำเนินการร้านค้า OTOP เพื่อจำหน่ายสินค้า ราคาต้นทุนให้กับชุมชน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

(๓) สร้างชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

๕.๒ ด้านการสังคมสงเคราะห์

(๑) ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว

(๒) จัดตั้งดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับชุมชน

๖. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม

(๑) ดำเนินกิจการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พึ่งประสงค์

(๒) สร้างความร่วมมือสามัคคีในหมู่ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๓) ดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตำรวจเทศกิจ (City Police)

(๔) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม

๖.๒ ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) ส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๒) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

(๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในเขตเทศบาล

(๔) ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งานลอยกระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ (Strategy) แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้าและประปา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยทั่วถึง

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการส่งเสริมการค้า การลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอเพื่อการดำรงชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การกระจายผลผลิตของเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าเกษตรท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ บริการสาธารณะเพื่อร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ตัวชี้วัด (Indicator) ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของชุมชน ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมเพียงพอ

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของจำนวนถนน ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ดี รวมถึงท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ดำเนินการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของชุมชน ที่มีไฟทางส่องสว่างและมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของประชาชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชน ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการสังคม สงเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกัน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของชุมชน ที่ได้รับการจัดระเบียบ บุคลากร อาสาสมัคร ที่ได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน ระวัง ยับยั้งและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน

๓. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าสู่ระบบกำจัดขยะ มีจำนวนลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าสู่ตลาดและอัตราการจ้างแรงงานทางเลือกของ เกษตรกร

๔. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าถึงการศึกษ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ รวมทั้งเด็ก เยาวชนและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง พร้อมทั้งการจัดทำ เส้นทาง ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของอาคารเรียน สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเพิ่มเติม

๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการต่าง ๆ จากหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์ และการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอาคารสถานที่ปฏิบัติราชการได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในองค์กรและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของประชาชน และชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งบุคลากรขององค์กรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดลง

ส่วนที่ ๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา ๒.เคหะและชุมชน	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา	เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้าการลงทุน	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีความได้เพียงพอเพื่อดำรงชีพ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพ สุภาพะที่ดีของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน พัฒนางานป้องกันและบรรเทา	๑.สาธารณสุข ๒.สังคม ๓.สร้างความปลอดภัยของชุมชน ๔.การรักษาความสงบภายใน ๕.การเกษตร	๑.สำนักปลัดเทศบาล ๒.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓.กองสวัสดิการสังคม ๔.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๕.กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวมรวม และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร	กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการ	๑.การเกษตร ๒.เคหะและชุมชน	๑.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒.กองสวัสดิการสังคม ๓.กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	ใช้พลังงานทดแทน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขภาพวิถี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ฯ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพัฒนาทักษะทางสังคมเรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียน ฯ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ ฯ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย ฯ กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว	๑.การศึกษา ๒.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.อุตสาหกรรม และการโยธา ๔.เคหะและชุมชน	๑.กองการศึกษา ๒.กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร และชุมชน ๑ กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่าย	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.การรักษาความสงบภายใน ๓.การศึกษา ๔.สาธารณสุข ๕.เคหะและชุมชน ๖.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๘.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑.สำนักปลัดเทศบาล ๒.กองการศึกษา ๓.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.กองสวัสดิการสังคม ๕.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๖.กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น												
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน					๑	๒๐๐,๐๐๐					๑	๒๐๐,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๑	๔๘๔,๐๐๐	๑๒	๒๓,๓๒๕,๐๐๐	๑	๓๗๔,๐๐๐	๑๔	๒๔,๑๘๓,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๐	-	๒	๕,๖๐๘,๐๐๐	๑๒	๒๓,๓๒๕,๐๐๐	๑	๓๗๔,๐๐๐	๑๕	๒๙,๓๐๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน												
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทาง สังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า												
(๑) แผนงานสาธารณสุข					๓	๒,๐๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๗	๒,๒๔๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒					๓	๒,๐๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๗	๒,๒๔๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ นันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้ มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป												
(๑) แผนงานการศึกษา					๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๘	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๑,๔๘๐,๐๐๐			๒๑	๑๒,๘๒๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔					๙	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑๔	๑๑,๖๘๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๔	๑๓,๔๒๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ												
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใน องค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบ การให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๑	๒,๕๐๐,๐๐๐					๑	๒,๕๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัยมีความปลอดภัยสวยงาม และเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๑	๒๕๐,๐๐๐					๑	๒๕๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕					๒	๒,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๒,๗๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด					๑๖	๑๑,๙๗๘,๐๐๐	๒๘	๓๕,๐๘๕,๐๐๐	๔	๖๕๔,๐๐๐	๔๘	๔๗,๗๑๗,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนเทศบาล ๒ เชื่อมถนนเทศบาล ๖	เพื่อให้มีเส้นจราจร ที่ชัดเจนถูกต้อง ตามกฎจราจร	ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ เส้นจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๔๘๔,๐๐๐			พื้นที่จราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนบริเวณ ดังกล่าวมีความ ปลอดภัย สามารถลดปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหนองนกเขา ซอย ๑๔ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๕๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๓๗๔,๐๐๐		มีถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความพึงพอใจในพื้นที่ถนนที่มีมาตรฐานร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 - เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองนกเขา ซอย ๑๐ เชื่อมถนนหนองนกเขา ซอย ๑๒ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร ให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒๑๖,๐๐๐		มีถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความพึงพอใจในพื้นที่ถนนที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านลัดกะสังต่อจาก ถนนเดิม ตอนที่ ๒ (สุดซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒๓๒,๐๐๐		มีถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ประชาชนที่สัญจร ไป-มา มีความพึง พอใจในพื้นที่ถนน ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสระไชยศรี ๓ เชื่อมถนนสายเลียยเมือง ตอนที่ ๒ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร ให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒๙๙,๐๐๐		มีถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความพึงพอใจในพื้นที่ถนนที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒๖ (บ้านคำเจริญ)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลเมือง สระแก้ว	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๔๕๔ ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐๔ บ่อ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๔,๘๔๕,๐๐๐		ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักส่งผล ให้การระบายน้ำ บริเวณดังกล่าว มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความ พึงพอใจจาก ปัญหาน้ำท่วม ถนน ร้อยละ ๘๐	สามารถลดปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ และป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE บ้านหนองนกเขาฝั่งพิที่ที่	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง ๓.๕ - ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๔๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๙๘๙ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๓,๓๑๑,๐๐๐		ประชาชนที่สัญจร ไป-มา มีความพึง พอใจในพื้นที่ถนน ASPHALT CONCRETE ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนบ้านหนองปรือ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง ๓ - ๕ เมตร ยาวรวม ๒,๖๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๒๔ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๖,๐๕๙,๐๐๐		ประชาชนที่สัญจร ไป-มา มีความพึง พอใจในพื้นที่ถนน ASPHALT CONCRETE ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒,๓๔๐,๐๐๐		ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความพึงพอใจในพื้นที่ถนน ASPHALT CONCRETE ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน แยกถนนเทศบาล ๓๕ (หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๑,๐๗๓,๐๐๐		มีถนนดินพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตร.ม จำนวน ๑ สาย ให้ประชาชนใช้ สัญจรมากขึ้น	ประชาชนมีถนน ใช้ในการสัญจร เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๓ ซอย ๒/๑	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๔๐๐,๐๐๐		มีถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๕๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย ประชาชนที่สัญจร ไป-มา มีความพึง พอใจในพื้นที่ถนน ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ซอยทางเข้าสวนเกษตร โรงเรียนสระแก้ว	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาลเมือง สระแก้ว	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑,๐๒๘ ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน ๗๔ บ่อ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒,๙๔๙,๐๐๐		ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักส่งผล ให้การระบายน้ำ บริเวณดังกล่าว มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความ พึงพอใจจาก ปัญหาน้ำท่วมขัง ร้อยละ ๘๐	สามารถลดปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ และป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ศาลากลางบ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๒ บ้านคลองจาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๑,๒๒๗,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีพื้นที่ลานคอนกรีต ขนาด ๗๘๔ ตารางเมตร ไว้ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ	มีสถานที่ไว้ใช้ ประกอบการจัด กิจกรรมสาธารณะ ภายในชุมชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๓/๒ บ้านคลองนางชิง ซอย ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)					๓๗๔,๐๐๐	มีถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย ประชาชนมีความ พึงพอใจในพื้นที่ ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๑๕ โครงการ						๔๘๔,๐๐๐	๒๓,๓๒๕,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่พูนบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่พูนบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗ (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง)			๒๐๐,๐๐๐			ป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่พูนบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย	สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ มีความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ	กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน รวม ๑ โครงการ				๐		๒๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนานี้ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก	๑.เพื่อให้เด็กเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ๒.เพื่อให้เด็กมีความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดี	จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมให้แก่เด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง ๕ แห่ง จำนวน ๖๕๐ คน			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดทม.สระแก้ว ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นลดปัญหาฟันผุ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการสร้างสุขผู้สูงวัยฟันดี	๑.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในช่องปากของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากและสุขภาพฟันดี	จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๑๐๐ คน			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นรับรู้ถึงการดูแลสุขภาพฟันและสุขภาพช่องปาก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนานี้ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
- แผนงานสาธารณสุข**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองสระแก้ว (ศูนย์พอกไต)	เพื่อให้ได้รับผลการศึกษาที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ (ศูนย์พอกไต)	ผลการศึกษาความเหมาะสม จำนวน ๑ โครงการ			๒,๐๐๐,๐๐๐			ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พอกไต	ผลการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พอกไตโดยประชาชนในท้องถิ่น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข รวม ๓ โครงการ						๒,๐๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอเบื้องตอโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองสระแก้ว	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ปฐมวัยและเด็ก นักเรียนมีกิจกรรม เคลื่อนไหวทาง ร่างกาย ออกกำลัง กายหรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์มีพัฒนา การสมวัย	เด็กปฐมวัยและเด็ก นักเรียน จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ จัดงาน	เด็กปฐมวัย และ เด็กนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับพัฒนาการ ที่ดี มีทักษะด้าน กีฬา สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	กอง การศึกษา
แผนงานการศึกษารวม ๑ โครงการ						๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างหลังคา ทางเดินเข้าสู่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๑ (บ้านหนองนกเขา)	เพื่อป้องกันแดด ฝน และเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง, ครู รวมถึงบุคลากร ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๑	ก่อสร้างหลังคาทางเดิน เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒๗๐,๐๐๐			ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีหลังคา คลุมทางเดินเท้า ช่วยป้องกัน แดดฝน	เด็กเล็กรวมถึง ผู้ปกครอง ,ครู และบุคลากร ของ ศพด. เดินทางเข้าออก ด้วยความสะดวก	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง สระแก้ว ศูนย์ที่ ๑ (บ้านหนองนกเขา)	เพื่อให้ภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๑ มีความ สวยงาม ร่มรื่น	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปลุกต้นไม้ จัดสวน ปรับระดับพื้นสนามเด็กเล่น และทางเดินรอบอาคาร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒๕๐,๐๐๐			เด็กเล็ก, ครู บุคลากรของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กรวมถึง ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ	ภูมิทัศน์รอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด สวยงาม	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๒ (บ้านลัดกะสัง)	เพื่อให้อาคาร ประกอบมีสภาพ คงทน แข็งแรง สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๒ (บ้านลัดกะสัง) (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๖๕,๐๐๐			อาคารเรียนที่ ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียน สภาพดีเอื้อต่อการ จัดการเรียน การสอน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว)	เพื่อให้มีสถานที่ใน การจัดกิจกรรม ภายนอกอาคาร	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๑๐๕,๐๐๐			โดมอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสถานที่ รองรับการจัด กิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว)	เพื่อป้องกันแดด ฝน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง, ครู รวมถึงบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๔	ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๑๕๐,๐๐๐			ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลังคาคลุมทางเดินเท้าช่วยป้องกันแดดฝน	เด็กเล็กรวมถึงผู้ปกครอง ,ครู และบุคลากรของ ศพด. เดินทางเข้าออกด้วยความสะดวก	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว)	เพื่อให้มีห้องเรียน รองรับการจัด กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น	ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๑ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒๕๐,๐๐๐			ห้องเรียนที่ได้รับ การปรับปรุง ต่อเติม จำนวน ๑ ห้อง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีห้องเรียนสำหรับ รองรับการจัด กิจกรรมต่างๆ	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียนอนุบาล รร.เทศบาล ๒ (บ้านลาดกะสัง)	เพื่อให้ห้องน้ำ ได้รับการปรับปรุง และมีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมใช้งาน	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร เรียนอนุบาล (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๑๕๐,๐๐๐			นักเรียน, ครู บุคลากรทางการ ศึกษาพร้อมทั้ง ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ มีความพึงพอใจ ห้องน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง ให้ดีขึ้น	มีห้องน้ำที่ถูก สุขลักษณะ ไว้ใช้	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์	เพื่อให้บริเวณรอบอาคารมีสภาพที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่งในช่วงฤดูฝน	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๑๐๐,๐๐๐			พื้นที่ด้านอาคารที่ได้รับการปรับปรุง	มีสภาพที่สำหรับจัดกิจกรรมหรือใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๑ (บ้านหนองนกเขา)	เพื่อให้อาคารเรียน มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๑ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕๐๐,๐๐๐		อาคารเรียนที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียน สภาพดีเอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการทำหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๒ (บ้านลัดกระสัง)	เพื่อให้มีหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารเรียน เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรของ ศพด. ได้รับความสะดวก	ก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕๐๐,๐๐๐		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารเรียน	การสัญจรภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกมากขึ้น ช่วยป้องกันกันแดดฝน	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๒ (บ้านลัดกระสัง)	เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเด็กเล็กใช้ล้างหน้าแปรงฟันอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ ๒ ประกอบด้วยจัดทำอ่างล้างหน้า-แปรงฟัน ปรับระดับพื้นดินและเทพื้นคอนกรีต (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๓๐๐,๐๐๐		อาคารที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ หลัง	มีสถานที่สำหรับล้างหน้าแปรงฟันให้แก่เด็กเล็กและถูกสุขลักษณะ	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว)	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีลานคอนกรีตใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้งและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				๓๖๐,๐๐๐		พื้นที่ลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง	มีลานคอนกรีตรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคารสระแก้วบ้านเรา) รร.เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อให้อาคารเรียน มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคารสระแก้วบ้านเรา) ประกอบด้วย ๑.ปรับปรุงหลังคา ๒.ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ๓.ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ๔.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕๐๐,๐๐๐		อาคารเรียนที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารเรียนมีสภาพที่ดี มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคารเรียนประถม) ร.เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อให้อาคารเรียน มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคารเรียนประถม) ประกอบด้วย ๑.ปรับปรุงหลังคา ๒.ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ๓.ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ๔.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕๐๐,๐๐๐		อาคารเรียนที่ ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารเรียนมี สภาพที่ดี มีความ ปลอดภัย เอื้อต่อการจัด การเรียนการสอน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (สน.ศท.ชั้นลอย) ร.เทศบาล๒ (บ้านลัดกะสัง)	เพื่อให้อาคาร มีสภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อมในการ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (สน.ศท.ชั้นลอย) ประกอบด้วย ๑.ปรับปรุงหลังคา ๒.ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ๓.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒๕๐,๐๐๐		อาคารอเนก ประสงค์ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมีสภาพที่ ดีขึ้น มีความ ปลอดภัย เอื้อต่อ การจัดกิจกรรม ต่างๆของโรงเรียน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า และหลังคาคลุมทางเดิน รร.เทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง)	เพื่อป้องกันแดด ฝน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง, ครู รวมถึงบุคลากรของ รร.เทศบาล ๒ และผู้ที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดิน (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๒๗๐,๐๐๐		มีทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมทางเดินที่ได้มาตรฐาน ช่วยป้องกันแดดฝน	เด็กนักเรียน, ครู ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๒ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ เดินทางเข้าออกด้วยความสะดวก	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (สน.ศท.ชั้นลอย) ร.เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อให้อาคาร มีสภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อมในการ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (สน.ศท.ชั้นลอย) ประกอบด้วย ๑.ปรับปรุงพื้นอาคาร ๒.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๓.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕๐๐,๐๐๐		อาคารอเนก ประสงค์ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมีสภาพที่ ดีขึ้น มีความ ปลอดภัย เอื้อต่อ การจัดกิจกรรม ต่างๆของโรงเรียน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ แบบฐานแม่ (สน.ศท.ชั้นลอย) ร.เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อให้อาคาร มีสภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อมในการ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ แบบฐานแม่ (สน.ศท.ชั้นลอย) ประกอบด้วย ๑.ปรับปรุงพื้นอาคาร ๒.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕๐๐,๐๐๐		อาคารอเนก ประสงค์ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมีสภาพที่ ดีขึ้น มีความ ปลอดภัย เอื้อต่อ การจัดกิจกรรม ต่างๆของโรงเรียน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (อาคารฐานิสร์ เทียนทอง) ร.เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อให้อาคาร มีสภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อมในการ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ประกอบด้วย ๑.ปรับปรุงพื้นอาคาร ๒.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๓.เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๑,๓๐๐,๐๐๐		อาคารอเนก ประสงค์ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมีสภาพที่ ดีขึ้น มีความ ปลอดภัย เอื้อต่อ การจัดกิจกรรม ต่างๆของโรงเรียน	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ รร.เทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อให้อาคาร มีสภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ประกอบด้วย ๑.ซ่อมแซมหลังคากันสาด ๒.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๓.งานอื่นๆ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๔๐๐,๐๐๐		อาคารเรียน ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมีสภาพที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล	เพื่อให้สามารถแข่งขันบาสเกตบอลในร่มได้และยังใช้แข่งขันกีฬาในร่มชนิดอื่นๆ	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)				๕,๖๐๐,๐๐๐		หลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ หลัง	มีหลังคาป้องกันแดดฝน แข่งขันกีฬาได้อย่างสะดวก และสามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างดี	กองการศึกษา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๒๑ โครงการ						๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๑,๔๘๐,๐๐๐				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED	เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมือง ๔.๐	ก่อสร้างป้ายโครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๕ เมตร พร้อมติดตั้งจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘ x ๒.๘ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒,๕๐๐,๐๐๐			ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมจออิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘ x ๒.๘ เมตร	ประชาชนเข้าถึงการเผยแพร่ข้อมูลบริการจากภาครัฐ ได้รับรู้ถึงข่าวสารการบริหารงานของท้องถิ่น	กองช่างและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๑ โครงการ						๒,๕๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
 - ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
 - กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการต่อเติมห้องศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบอัจฉริยะเทศบาลเมืองสระแก้ว	เพื่อให้มีห้องปฏิบัติงานควบคุมและสั่งการระบบเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในเขตเทศบาล	ต่อเติมห้องปฏิบัติงานสำหรับควบคุมและสั่งการระบบเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในเขตเทศบาล ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ห้อง (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒๕๐,๐๐๐			ห้องปฏิบัติงาน วงจรปิดควบคุมและสั่งการระบบ เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย และระบบกล้องโทรทัศน์ จำนวน ๑ ห้อง	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการที่ดี จากเทศบาลในการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและ การควบคุมความปลอดภัยจาก ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด	สำนักปลัด เทศบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๑ โครงการ						๒๕๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอ้บโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง อัฒจันทร์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ และโรงยิมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสระแก้ว	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่สำหรับ ออกกำลังกาย และสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน	๑. สนามฟุตบอลหญ้า นวลน้อยพร้อมลู่วิ่งยาง ธรรมชาติ จำนวน ๑ แห่ง ๒. ก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีต ขนาดยาว ๔๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง			๘๐,๐๐๐,๐๐๐			สถานที่สำหรับ ออกกำลังกาย ที่พร้อมให้บริการ แก่ประชาชนทั่วไป	มีสถานที่ออก กำลังกายแบบ ครบวงจร พร้อมใช้ประกอบ การจัดกิจกรรม สำหรับให้บริการ	กรม พลศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอปัจจัยการพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาค ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐาน ทั้งถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง อัฒจันทร์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ และโรงยิมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสระแก้ว		๓. ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๔. ลานกีฬาคอนกรีต เคลือบผิวและตีเส้น กว้าง ๓๐ เมตร						แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยทั่วไป		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอ้บโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาคที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการก่อสร้างสนาม ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง อัฒจันทร์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ และโรงยิมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสระแก้ว		ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๕. ลานกีฬาคอนกรีต เคลือบผิวและตีเส้น กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง							แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยทั่วไป	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอ้บโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง อัฒจันทร์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ และโรงยิมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสระแก้ว		๖. รื้อรอบสนามกีฬา จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานกรมพลศึกษา)								
รวม ๑ โครงการ						๘,๐๐๐,๐๐๐					

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกน้ำขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (๑) จุบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)				๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	มีรถบรรทุกน้ำไว้ใช้ใน ภารกิจของเทศบาล การให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนและมี ความพร้อมในการให้ ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ประชาชน	สำนักปลัด เทศบาล งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวม			๐	๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหาม มีคุณลักษณะดังนี้ ๑.เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.มีทางสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ๑ ทาง และทางส่งน้ำ ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ๓.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ๔.เป็นราคาพร้อมท่อสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ราคาท้องตลาด)			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ไว้ใช้ในภารกิจงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนจากเหตุ อัคคีภัยและสาธารณภัย ต่าง ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวม			๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร	ป้อนสูบน้ำชนิดหยดโยงแบบเพลาลอย ขนาด ท่อ ๓ นิ้ว จำนวน ๓ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ตัวเรือนป้อนเป็นเหล็กหล่อ เพลาลอย พร้อมมูเลย์สำหรับใส่สายพาน ๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางสูบ และทางส่ง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (ราคาท้องตลาด)			๓๐,๐๐๐			เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความพร้อมในด้าน อุปกรณ์ และศักยภาพ ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนจากอุทกภัย ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวม			๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด (ชุดละ ๑๖ ตัว) (ราคาท้องตลาด)			๕๐๐,๐๐๐			มีระบบกล้องวงจรปิดใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม			๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง ๑๒ ตัว) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งแบบส่งสัญญาณภาพโดยใช้สายLAN ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.สระแก้ว			๑๔๔,๐๐๐			มีระบบกล้องวงจรปิด ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและ ผู้ปฏิบัติงาน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง ๑๒ ตัว) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งแบบส่งสัญญาณภาพโดยใช้สายLAN ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการศึกษา และสันตนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว			๑๔๔,๐๐๐			มีระบบกล้องวงจรปิด ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการและ ผู้ปฏิบัติงาน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์อื่น

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ พร้อมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว ติดตั้งบนทรเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง (ราคาท้องตลาด)			๓๐,๐๐๐			เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความพร้อมในด้าน อุปกรณ์ และศักยภาพ ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนจากอุทกภัย ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวม			๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม ๗ รายการ					๑,๓๔๘,๐๐๐	๓,๐๖๓,๐๐๐	๓,๐๖๓,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สนาม

กลยุทธ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์สนาม	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๑ (บ้านหนองนกเขา) จำนวน ๑ ชุด ศูนย์ที่ ๔ (ตลาดสระแก้ว) จำนวน ๑ ชุด ชุดहनุ่่นอยบรวานี่ ประกอบด้วย - เสาสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ต้น - สไลด์เดอร์รางคู่ จำนวน ๑ ชุด - สไลด์เดอร์รางเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด - สไลด์เดอร์วน จำนวน ๑ ชุด - บันไดทางขึ้นสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด - ชิงช้า ๒ ที่นั่งโครงสร้างสแตนเลส ๑ ชุด - มีสปริงโยก รูปการ์ตูนหรืออื่นๆ จำนวน ๑ ชุด			๙๖๐,๐๐๐				กอง การศึกษา
แผนงานการศึกษา รวม ๑ รายการ					๙๖๐,๐๐๐				

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อบริการสาธารณะ
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาด ๕๕ นิ้ว แบบตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - หน้าจอคุณภาพสูง ดีไซน์เกรดอุตสาหกรรม เคสทั้งหมดเป็นโลหะ หน้าจอเป็นกระจกนิรภัย แทมเปอร์หนา ๓ มม. - รองรับภาพ เสียง วิดีโอ PDF IPC stream ข้อมูลเวลา สภาพอากาศ ฯลฯ - แพลตฟอร์ม Dahua MPS ให้การจัดการ ระยะไกลแบบครบวงจรฯ - CPU แบบ ๔ core ประมวลผลได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้ถอดรหัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแสดงผลระดับพีซีเอ็ม - ซอฟต์แวร์ media player ในตัวและ USB playear ให้การนำเสนอ content หลายวิธี			๒๐๐,๐๐๐			ประชาชนที่มามีติดต่อ ราชการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ชุดแพทย์ทางไกล สำหรับการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน (Telemedicine Kit) จำนวน ๓ ชุด คุณลักษณะพอสังเขปฯ *เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบไร้สายฯ เช่น ความดันโลหิต อัตราการหายใจฯ *เครื่องส่องตรวจผิวหนังแบบไร้สายฯ กล้องดิจิทัลวิดีโอกับเลนส์โฟลาริช *เครื่องส่องตรวจหูแบบไร้สายฯ *หูฟังแพทย์ดิจิทัล สามารถบันทึกเสียงได้ *กล้องส่อง Iris Scope สำหรับตรวจภายนอกและสแกนม่านตาฯ ทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ			๑,๐๐๐,๐๐๐ (๒ ชุด)	๕๐๐,๐๐๐ (๑ ชุด)		ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง สามารถติดตามผล การตรวจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยได้ในเวลาเดียวกัน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นระบบ Solid Stade - ความเร็วของการปั่นสม่ำเสมอ - ความเร็วการปั่นไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รอบ/นาที - มีหน้าปิดบอกเวลาทำงานของเครื่อง - มีแคปซูลพร้อมลูกปั่น จำนวน ๒ ชุด - มีสวิตช์เปิด - ปิดเครื่อง - มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย - มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารอุดฟัน - ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)			๑๓,๐๐๐			ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการทาง สาธารณสุขอย่าง ถ้วนหน้าโดยเท่าเทียม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๑๓,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ - ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เป็นหม้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๖ x ๔ นิ้ว - มีถาดวางเครื่องมือยกขึ้นลงได้โดยคั้นโยก - มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป - มีสัญญาณเตือนพร้อมระบบตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกินไป (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)			๑๒,๕๐๐			ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการทาง สาธารณสุขอย่าง ถ้วนหน้าโดยเท่าเทียม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๑๒,๕๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง - เป็นเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันแบบไร้สาย - เป็นเครื่องฉายแสงชนิดหลอด LED (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น)			๒๕,๐๐๐			ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพอย่างทั่วถึง ในด้านทันตกรรม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	บีมลัม จำนวน ๑ เครื่อง - ความจุถังลม ๑๒๐ - ๑๕๐ ลิตร - มอเตอร์ ๒ HP ๒๒๐V (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น)			๔๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพอย่างทั่วถึง ในด้านทันตกรรม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๖๕,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ถังออกซิเจน สำหรับใช้ติดตั้งในรพพยาบาล จำนวน ๑ ถัง คุณภาพมาตรฐาน ISO ๐๙๘๐๙-๓ (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น)			๒๐,๐๐๐			ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพอย่างทั่วถึง ในด้านการให้บริการ สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐		
แผนงานสาธารณสุข รวม ๗ รายการ			๐	๐	๑,๓๑๐,๕๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์กีฬา

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๙,๘๐๐ บาท ติดตั้ง ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกอบด้วย - ลู่วิ่งไฟฟ้า มีจอ LCD แสดงผลเวลา/ ความเร็ว/ระยะทาง/แคลอรี อัตราการเต้นของหัวใจ/มีระบบความปลอดภัย - ดัมเบลหุ้มยาง - แผ่นยางรองพื้นเครื่อง - แผ่นยางรองพื้นเครื่อง (ราคาท้องตลาด)			๑๗๙,๖๐๐			มีเครื่องออกกำลังกาย ไว้บริการแก่ประชาชน โดยทั่วไปสำหรับใช้ ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรง	กอง การศึกษา
รวม			๐	๐	๑๗๙,๖๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ๑) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๕ แรงม้า ๒) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว ๓) มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)			๓๔๐,๐๐๐			มีเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้ ในภารกิจการรักษาความ สะอาดของพื้นที่เทศบาล เมืองสระแก้ว เพื่อบริการประชาชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๖๕ สระแก้ว ๑.เปลี่ยนถังบรรทุกขยะเป็นกระบะ บรรทุกอเนกประสงค์ ๒.ซ่อมปะผุ พ่นสีใหม่ทั้งคัน/ติดตราสัญลักษณ์ ๓.ซ่อมแซม เปลี่ยนระบบไฟฟ้ารถยนต์ สัญญาณไฟทั้งคัน ๔.ซ่อมแซมเครื่องยนต์ ๕.ซ่อมแซมແໜບຣລບຣຸທຸກ				๕๐๐,๐๐๐		มีรถบรรทุกอเนก ประสงค์ที่มีความพร้อม ในการใช้งานและมี ประสิทธิภาพเพื่อภารกิจ ของกองสาธารณสุข และเพื่อบริการสาธารณะ แก่ประชาชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
		รวม	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐		
		แผนงานเคหะและชุมชน รวม ๓ รายการ	๐	๐	๕๑๙,๖๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๑๒ สระแก้ว ๑.เปลี่ยนถังบรรทุกขยะเป็นกระบะ บรรทุกอเนกประสงค์ ๒.ซ่อมปะผุ พ่นสีใหม่ทั้งคัน/ติดตราสัญลักษณ์ ๓.ซ่อมแซม เปลี่ยนระบบไฟฟ้ารถยนต์ สัญญาณไฟทั้งคัน ๔.ซ่อมแซมเครื่องยนต์ ๕.ซ่อมแซมແໜບຣລບຣຽກ				๕๐๐,๐๐๐		มีรถบรรทุกอเนก ประสงค์ที่มีความพร้อม ในการใช้งานและมี ประสิทธิภาพเพื่อภารกิจ ของกองช่างและเพื่อ บริการสาธารณะ แก่ประชาชน	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๑ รายการ			๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐		